

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 334 /STNMT-TTr

Điện Biên, ngày 17 tháng 4 năm 2019

V/v đề nghị xác định về nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đối với khu đất gia đình bà Bùi Thị Nhu có đơn kiến nghị.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 316/UBND-BTCD ngày 01/02/2019 về việc xử lý nội dung kiến nghị của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-STNMT ngày 08/03/2019 về kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn C1a, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; tiếp theo ngày 14/03/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên, UBND các xã Thanh Luông, Thanh Nưa và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ và thực địa.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy: Khu đất gia đình bà Bùi Thị Nhu kiến nghị giải quyết về nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đối với khu đất còn có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau chưa thống nhất; gia đình bà Bùi Thị Nhu không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ quản lý chưa đầy đủ, rõ ràng.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc xác nhận về nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND cấp xã nơi có đất, tuy nhiên khu đất gia đình bà Bùi Thị Nhu kiến nghị giải quyết nằm sát đường địa giới hành chính giữa 2 xã Thanh Luông và xã Thanh Nưa.

Để có cơ sở giải quyết được dứt điểm các nội dung kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật đất đai và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Điện Biên chủ trì phối hợp với UBND xã Thanh Luông, UBND xã Thanh Nưa, Trưởng thôn, bản (nơi có khu đất bà Nhu) và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức họp, thu thập lấy ý kiến của những người đã cùng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất, trên cơ sở đó xác định rõ về nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đối với khu đất gia đình bà Bùi Thị Nhu kiến nghị giải quyết. Kết quả xác định về nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đối với khu đất đề nghị gửi bằng Văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường *trước ngày 30/4/2019*, để giải quyết và trả lời kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của UBND huyện Điện Biên, để Sở hoàn thành nhiệm vụ được giao *./.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTra.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngôn Ngọc Khuê